

BL 09

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG:  
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGHIÊN CỨU,  
GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP**

**VÀI THÔNG TIN NGOÀI LỀ**

TS, Nhà giáo nhân dân Đỗ Hữu Tài, nay là Phó chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng khi còn là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong lần phát biểu nhân ngày khai giảng Trường THPT Trần Biên đã rất tâm đắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy và học tập ở hệ thống giáo dục quốc dân. Ông say sưa nói về tiện ích của internet và cam kết với cương vị của mình sẽ ủng hộ tới đa việc đưa Trần Biên trở thành trường trọng điểm chất lượng cao trong khối THPT. Chuyện cách nay đã 10 năm.

Nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, TS Trần Hành là chuyên gia tin học; ông từng là Chủ tịch Hội Tin học Đồng Nai. Trong cuộc hội thảo quốc tế tổ chức tại KS Đồng Nai có sự tham gia của nhiều chuyên gia công ty tư vấn nước ngoài trình bày về ứng dụng CNTT trong quản lý nhân sự, thương mại điện tử, hôm ấy TS Trần Hành do bận việc không tham dự nhưng đã gửi tham luận đề cập đến những vấn đề thời sự về CNTT, trong đó ông trình bày khái lược về điện toán đám mây (cloudy computer) hiện đang được nói đến nhiều. Ông là người ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi hoạt động CNTT, trong đó có đội Robocon Lạc Hồng nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và lập thành tích cao ở đấu trường quốc gia và châu Á - Thái Bình Dương. Khi ông còn tại vị, có dư luận trái chiều về thành tích đội Robocon Lạc Hồng, ông thân nhiên: Họ nói gì mặc kệ, đâu phải bây giờ Lạc Hồng mới có thành tích này! Một trong những nguyên nhân Robocon Lạc Hồng lập được thành tích cao là đã ứng dụng và khai thác có hiệu quả CNTT.

TS Diệp Cẩm Thu, nay là Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, chuyên gia tin học ở Đồng Nai sớm thành danh, từng thành lập doanh nghiệp tích hợp dữ liệu, dù không trực tiếp làm Trưởng khoa CNTT nhưng với cương vị của mình đã giúp Khoa CNTT trở thành khoa mạnh của trường. Ông nói với tôi rằng, ở Lạc Hồng rất có nhiều ứng dụng CNTT trong hoạt động, giảng dạy và học tập rất hay, phải có thời gian trình bày. Tiếc rằng đây là lĩnh vực khó, tôi chưa có dịp tiếp cận.

PGS, TS Phạm Văn Sáng - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, tuy xuất thân từ trường đại học không thuộc chuyên ngành CNTT nhưng bằng khả năng nắm bắt rất tốt, ông trở thành chuyên gia lĩnh vực này, đoạt nhiều giải thưởng CNTT quốc gia và quốc tế. Một lần rất tình cờ, tôi gặp ông Đỗ Hữu Tài đến mời ông Phạm Văn Sáng về cộng tác khi ông Sáng về hưu. Ông Sáng nhận lời nhưng chỉ nhận hướng dẫn, tham mưu, không làm công tác quản lý. Chắc là ít có hiệu trưởng trường đại học nào "đặt hàng" với chuyên gia đầu ngành khi về hưu về cộng tác với mình và đó là CNTT, cho thấy cá nhân hiệu trưởng và nhà trường đặc biệt quan tâm đến ngành đào tạo này.

**NHỮNG THÀNH TỰU**

Với những dữ kiện trên đây khẳng định một điều là Trường đại học Lạc Hồng có những người tâm huyết, có trình độ để đưa hoạt động CNTT thực sự mang lại hiệu quả một cách toàn diện, khoa CNTT là khoa mạnh của trường. Trường đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997, đến nay được 15 năm, thời gian chưa nhiều so với tuổi của hệ thống các trường đại học nhưng riêng Khoa CNTT của trường đã được Thủ tướng tặng bằng khen năm 2010 là một chứng nhận thành tích đáng tự hào.